



การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ  
ประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจำปี 2566

## การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ 2566 ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
- 2) การจัดการเรียนการสอน
- 3) การบริหารงานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการกำหนดระดับความรุนแรง ผลกระทบ ต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ระดับความรุนแรง	ผลกระทบต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากที่สุด 1 ครั้ง
2	น้อย	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากที่สุดไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
3	ปานกลาง	ปานกลาง ปีละ 3 - 4 ครั้ง
4	สูง	ค่อนข้างบ่อย ปีละ 6-10 ครั้ง
5	สูงมาก	เกิดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	การดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ครบถ้วน	- มีผู้ได้รับความเสียหายจาก การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ประโยชน์โดยมิชอบ - มหาวิทยาลัยอาจถูก ฟ้องร้อง เสื่อมเสียชื่อเสียง และเสียความ เชื่อมั่นเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10
2. การจัดการเรียนการสอน	2.1 การทุจริตการสอบ 2.1.1 นักศึกษาทุจริตการสอบ 2.1.2 การทุจริตการสอบหรือการวัดผลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19)	- นักศึกษาสอบผ่านโดยไม่มี ความรู้ความสามารถตาม หลักเกณฑ์ทำให้เรียนวิชา ระดับสูงขึ้นไม่ได้ ไม่สามารถ ออกไปทำงานได้จริง - นักศึกษาอาจเกิดความคุ่น ชินและนำไปสู่พฤติกรรม คอร์รัปชัน - นักศึกษาคนอื่นถูกเอา เปรียบจากการทุจริตการ	3	4	12

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)
		สอบ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงจากการที่นักศึกษาไม่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต ทำให้ บริษัทหรือองค์กรภายนอก มองว่านักศึกษา ไม่มี คุณภาพและไม่มีจริยธรรม			
	2.2 การทุจริตในการผลิต ผลงานทางวิชาการ 2.2.1 นักศึกษาคัดลอก ผลงานทางวิชาการในการ ทำรายงาน หรือการจัดทำ วิทยานิพนธ์ 2.2.2 นักศึกษาจ้างผู้อื่น ให้ทำรายงาน หรือจัดทำ วิทยานิพนธ์แทนตน	- ผลงานวิชาการและ วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ถูกมองว่าผลงานวิชาการ ของนักศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการ ยอมรับ - นักศึกษาสอบผ่านโดยไม่มี ความรู้ความสามารถตาม หลักเกณฑ์ทำให้เรียนวิชา ระดับสูงขึ้นไม่ได้ ไม่สามารถ ออกไปทำงานได้จริง - นักศึกษาอาจเกิดความคุ่น ชินและนำไปสู่พฤติกรรม คอร์รัปชัน	3	4	12
3. การ บริหาร งานวิจัย	การคัดลอกผลงานวิจัย	- ส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่นของผลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย - ส่งผลต่อการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ - มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ถูกมองว่าผลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการ ยอมรับ	2	5	10

จากการวิเคราะห์และการจัดระดับความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ที่สำคัญในกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวและกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย โดยสามารถพิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบได้ดังต่อไปนี้

### การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	การดำเนินการด้าน การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ครบถ้วน	- การดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	-การดำเนินการเตรียม ความพร้อมของ มหาวิทยาลัยทั้งใน ด้าน กฎหมายและในด้าน ระบบ สารสนเทศให้เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน อันเป็นวันที่ กฎหมายฉบับนี้มีผล บังคับใช้	ปีงบประมาณ 2566	กองนิติการ, สทส.
2. การจัดการเรียนการสอน	2.1 การทุจริตการสอบ 2.1.1 นักศึกษาทุจริตการสอบ 2.1.2 การซื้อขายข้อสอบ ข้อสอบรั่ว 2.1.3 การทุจริตการสอบหรือการวัดผลในรูปแบบ บ อ น ไ ล น์ ระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)	- วางมาตรการป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต ในการสอบของนักศึกษา - กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริต การจัดการสอบ หรือการวัดผลแบบ ออนไลน์ในช่วงเกิดการ ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)	- ควบคุมการสอบวัดผล ของ นักศึกษาอย่างเข้มงวด รัดกุม เพื่อให้ไม่มีช่องทาง ในการทุจริตการสอบ - การดำเนินการทางวินัย กับ นักศึกษาที่ทุจริตการ สอบอย่างเข้มงวด - จัดการสัมมนาให้กับ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ในการกำหนด มาตรการ ป้องกันการทุจริต การ จัดการสอบหรือการวัดผล แบบออนไลน์ในช่วงเกิดการระบาดของไวรัสโคโร น่า (Covid - 19)	ปีงบประมาณ 2566	กองบริหารงานวิชาการ, กองกิจการนักศึกษา , สำนักงาน สัณยุธาธรรมศักดิ์ เพื่อ ประชาธิปไตย
	2.2 การทุจริตในการผลิตผลงานทางวิชาการ 2.2.1 นักศึกษา คัดลอกผลงานทาง วิชาการในการทำ	- วางระบบการตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ - กำหนดมาตรการป้องกันมิให้ นักศึกษาจ้างให้ผู้อื่นให้ทำ รายงาน หรือจัดทำ	- นำระบบการตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ (MyCat) มาใช้ - รมรงค์เพื่อชี้ถึงข้อเสียของการจ้างผู้อื่นให้ทำรายงาน	ปีงบประมาณ 2566	กองกิจการ นักศึกษา , สำนักทอสมุด แห่ง มธ. , สำนักงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รายงาน หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์ 2.2.2 นักศึกษาจ้างผู้อื่นให้ทำรายงาน หรือจัดทำวิทยานิพนธ์แทนตน	วิทยานิพนธ์แทนตน	หรือจัดทำวิทยานิพนธ์แทนตน และโทษทางกฎหมาย - ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่าง และสื่อให้นักศึกษาทั้งหมดตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริต		สัณญาณธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
3. การบริหารงานวิจัย	การคัดลอกผลงานวิจัย	- สร้างระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism) และความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของการทำวิจัย	- ดำเนินการตรวจสอบโดยมีระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism) - การรณรงค์เกี่ยวกับโทษ ของการคัดลอกผลงานวิจัยตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา	ปีงบประมาณ 2566	กองบริหารการวิจัย , สำนักหอสมุดแห่ง มธ., สำนักงาน สัณญาณธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย